

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH HUNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 226 /CV-TA  
“V/v tổ chức phiên tòa  
rút kinh nghiệm”

Hung Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2018

**Kính gửi:** - Chánh án Tòa án nhân dân huyện, thành phố;  
- Chánh tòa, Trưởng phòng Tòa án nhân dân tỉnh.

Được sự nhất trí của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trong hệ thống Tòa án và Viện kiểm hai cấp của tỉnh, đối với vụ án dân sự sơ thẩm về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất nông nghiệp” giữa: Nguyên đơn Ông Bùi Quang Mến, sinh năm 1974; Bị đơn Ông Bùi Quang Nam, sinh năm 1963 và Bà Bùi Thị Châm, sinh năm 1962.

Phiên tòa được tổ chức vào hồi 07 giờ 30, ngày 14 tháng 11 năm 2018. (Nếu phiên tòa bị hoãn thì tổ chức lại vào hồi 7h30 ngày 23 tháng 11 năm 2018) tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Để phiên tòa rút kinh nghiệm đạt chất lượng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1 - Đối với các Tòa, Phòng Tòa án nhân dân tỉnh: Bố trí, sắp xếp công việc để Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên tham dự phiên tòa đầy đủ. Phòng kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án tiến hành các thủ tục cần thiết để họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa.

2 - Đối với Tòa án nhân dân cấp huyện: Bố trí, sắp xếp công việc để các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký tham dự phiên tòa bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu của đơn vị mình đầy đủ. Đồng thời bố trí, tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tham dự theo dõi phiên tòa tại điểm cầu của đơn vị (Thành phần Viện kiểm sát cùng cấp tham gia do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cụ thể).

3 - Về công tác chuẩn bị cho việc xem trực tuyến phiên tòa:

- Tòa án nhân dân tỉnh đã tạo tài khoản và mật khẩu để các đơn vị đăng nhập, xem trực tuyến phiên tòa diễn ra tại Tòa án nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đồng chí phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị sử dụng máy tính được kết nối mạng và sử dụng phần mềm NC Titanium để quan sát phiên tòa.

- Đúng 8h ngày 13/11/2018 các đồng chí kỹ thuật của các đơn vị kết nối với hệ thống camera của Tòa án nhân dân tỉnh để chạy thử hệ thống. (Trường hợp ngày 14 tháng 11 năm 2018 phiên tòa bị hoãn thì đúng 13h30 ngày 22

*tháng 11 năm 2018 các đồng chí kỹ thuật của các đơn vị kết nối với hệ thống camera của Tòa án nhân dân tỉnh để chạy thử hệ thống).*

Trong quá trình cài đặt phần mềm xem trực tuyến phiên tòa nếu có vấn đề cần hỗ trợ đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Chí Kông - SĐT 0966.875.111 để được hỗ trợ.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh yêu cầu các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đ/c Chánh án (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Hoan (để phối hợp chỉ đạo).
- Lưu.

**KT. CHÁNH ÁN  
PHÓ CHÁNH ÁN**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Văn Biểu**